
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 10/2564 

วันที่ 6 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุม 531 ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

และผ่านระบบ WebEx Meeting 
========================== 

 
ผู้มาประชุมในห้องประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์                  ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานฯ คนที่ 2 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี สถาบันโภชนาการ เลขาธิการ 
 4. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล    คณะทันตแพทยศาสตร์ รองเลขาธิการ 
 5. รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่่า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ WebEx 
  1. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   รองประธานฯ คนที่ 1 
 2. อาจารย์ ดร.ธรรม จตุนาม วิทยาลัยราชสุดา 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 4. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
   แทนประธานสภาอาจารย์ศิริราช 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 6. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน บัณฑิตวิทยาลัย 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบ่าบัด 
 10. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ คณะศิลปศาสตร์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 15. อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 



 2 

 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 17. อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ 
 19. รองศาสตราจารย์ นพ.จ่ารูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี 
  20. อาจารย์ ดร.เกศศิริ วงษ์คงค่า ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 21. รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 22. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 23. รองศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์   
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 25. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 27. อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ 
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
  29. อาจารย์ ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 30. อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
 
ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์  เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวดาริน พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ท่าหน้าที่ประธานที่ประชุม ระหว่างเวลา 
13.00 – 14.20 น. ประธานได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายพิเศษ 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ต่อจากนั้น เวลา 14.20 น. ประธานได้ด่าเนินการประชุมสภา
คณาจารย์ในระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 572 วันที่ 15 กันยายน 2564  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง 572 วันที่ 15 
กันยายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง สรุปสาระส่าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล และคณะกรรมการประจ่ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 17/2564 วันที่ 8 กันยายน 2564 และครั้งที่ 18/2564 วันที่ 
22 กันยายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ปอมท. ก่าหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 18 
กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 ส่านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ประธานเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปสาระส่าคัญ คือ ปอมท. ก่าหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปอมท. ประจ่าปี 2564 เรื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน"  (Resilient Thai Higher 
Education in Time of Disruption) วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ส่านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส่าหรับผู้ที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด่าเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ่าปี 2564 นั้น ที่ผ่านมาจะได้รับการ
ยกเว้นค่าลงทะเบียน หรืออาจได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนจาก ปอมท. โดยในส่วนของสมาชิกสภาคณาจารย์ที่ไปท่าหน้าที่
เป็นกรรมการคัดเลือกฯ สภาคณาจารย์จะด่าเนินการในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้ ส่าหรับสมาชิกท่านอ่ืน
ที่สนใจ สามารถตอบรับและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนากับส่วนงานต้นสังกัด 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 การเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์  
   เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด่าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
คณาจารย์ชุดใหม่ แทนสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระการด่ารงต่าแหน่งตามวาระปกติ ในวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยได้ก่าหนดให้มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนส่วนงาน 
และประเภทผู้แทนทั่วไป ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 9 กันยายน 2564 และลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 29 กันยายน 
2564 นั้น 
   บัดนี้ การด่าเนินการเลือกตั้งฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
   1. สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน ส่วนงานละหนึ่งคน จ่านวน 16 ส่วนงาน 
   2. สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป ซึ่งมีจ่านวนหนึ่งในสองของสมาชิกประเภทผู้แทน 
ส่วนงาน คือ จ่านวน 16 คน มีผู้สมัครจ่านวน 16 คน ครบตามจ่านวนสมาชิกประเภทผู้แทนทั่วไป จึงไม่มีการด่าเนินการ
เลือกตั้ง ประกาศฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ชุดใหม่ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
   โดยจะมีการประชุมเพื่อเลือกตั้ง ประธาน รองประธาน และเลขาธิการ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ส่านักงานอธิการบดี และผ่านระบบ 
WebEx meeting 
   ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.5 เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว 
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ประธานสภาคณาจารย์ลงนามในหนังสือถึงคณบดี/ผู้อ่านวยการ 
เพื่อขออนุญาตให้บุคลากรในสงักัดปฏิบัติงานให้กับสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของ
สภาคณาจารย์ ประจา่ปี 2564 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 1.6 ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์ส่วนงาน 
  1.6.1 ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
   เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า สภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด่าเนินการเลือกตั้ง
ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
คือ อาจารย์ ดร.เกศศิริ วงษ์คงค่า โดยมีวาระการด่ารงต่าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
  1.6.2 ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า สภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด่าเนินการเลือกตั้ง
ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ผู้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาอาจารย์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คือ อาจารย์ ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล โดยมีวาระการด่ารงต่าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2566  
   ที่ประชุม รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 
  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส่านักงานอธิการบดี ศาลายา  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 
   เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  เดือน ผู้บริหาร เรื่อง 
6 ต.ค.64 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลศิฤทธิ์ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
การจดัการเรียนการสอนในระดบับณัฑติศึกษา 

  

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.2 การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ได้บรรยาย เร่ือง การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา นั้น ขอให้สมาชิกได้ร่วมอภิปราย เสนอข้อคิดเห็น 
หรือประเด็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวเร่ืองดังกล่าว 
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  ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปสาระส่าคัญ ดังนี้ 
  - การเก็บหน่วยกิตผ่านระบบ Map-C ที่อาจจะมีการปรับเปลีย่นรหัสรายวิชา หรือเนื้อหารายวชิา

ในอนาคต ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตได้ หากรายวิชามีเนื้อหาที่เหมือนกัน 70% โดยอาจารย์ในหลักสูตรจะเป็นผู้
เทียบเคียงรายวิชา ก่อนส่งเร่ืองไปยังเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายการศึกษา 

  - ขอให้สมาชิกร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร และน่าเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย  

  - ขอให้สมาชิกรวบรวมข้อค่าถามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ของแต่ละส่วนงาน เพื่อจัดล่าดับความส่าคัญของแต่ละประเด็น และน่าเสนอต่อผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อหาทางออก
ร่วมกัน โดยเสนอให้ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกัน
ก่าหนดวันประชุมออนไลน์ เพื่อรวบรวม feedback และแนวทางแก้ไข เรื่องนโยบายการเปิด-ปิด ปรับรายวิชาและหลักสูตร
ของบัณฑิตศึกษา ตามที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยน่าเสนอ และเปิดให้สมาชิกสภาคณาจารย์ในส่วนงานอ่ืน ๆ เข้าร่วมการ
ประชุม  

  - ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า สภาคณาจารย์ควรเป็นตัวกลางในการจัดประชุมเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาจจะเป็นการจัดประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์ประจ่าหลักสูตรต่างๆ  หรืออาจจะจัดประชุมระหว่างผู้บริหารของ
บัณฑิตวิทยาลัยกับสภาคณาจารย์ หรือจัดเสวนาแบบเปิดเพื่อให้ประชาคมได้แสดงความคิดเห็น โดยที่ประชุมเสนอเป็น
แนวทางเพื่อให้สมาชิกสภาคณาจารย์ชุดต่อไปได้ด่าเนินการต่อ  

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.3 การทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย ์
 เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาคณาจารย์ เดือนกันยายน 2564 
มหาวิทยาลัยท่าหนังสือขอให้สภาคณาจารย์พิจารณาทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.2553 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 เพื่อให้การด่าเนินการตามข้อบังคับฯ มีความคล่องตัวและเปน็
ปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยประธานขอให้ที่ประชุมกลับไปพิจารณา และน่ามาเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมคร้ังนี้  
 ประธานแจ้งว่าหากไม่ได้มีการเสนอแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจะด่าเนินการรวม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ ทั้ง 3 ฉบับ มาเป็นฉบับเดียว เพื่อความสะดวกในการน่าไปใช้ต่อไป 
 สมาชิกได้เสนอข้อคิดเห็น ดังนี้ 
 1. การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก ในข้อ 15(5) ของข้อบังคับฯ ก่าหนดว่า สมาชิกภาพของ
สมาชิกสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อไม่เข้าร่วมประชุมสามัญติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของที่
ประชุมสภาคณาจารย์ โดยเห็นว่า ควรมีการด่าเนินการจัดท่าหนังสือแจ้งสมาชิกอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
สมาชิกเข้าประชุม 
 2. การก่าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมสามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงใน
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ โดยในประเด็นนี้สามารถใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 แทนได้ สมาชิกเสนอให้เพิ่มช่องทางการประชุมออนไลน์หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และอ่านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ โดยไม่ต้องเดิน
ทางเข้าร่วมการประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และ
ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต่าแหน่งทางวิชาการ สรุปสาระส่าคัญ ดังนี้ 
 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมีแนวคิดที่จะให้ส่วนงานพิจารณากลั่นกรองต่าแหน่งวิชาการใน
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอง อย่างไรก็ตามยังมีข้อกังวลจากคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองต่าแหน่งวิชาการใน
มหาวิทยาลัยในเร่ีองมาตรฐานการพิจารณาซึ่งอาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละส่วนงาน 
 ประธานแจ้งว่า จะขอรับประเด็นต่าง ๆ และน่าเสนอฝ่ายบริหารต่อไป โดยมหาวิทยาลัยจะมีการ
จัดท่า Flagship ด้านการขอต่าแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มการติดตามสถานะการขอต่าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้
คณาจารย์สามารถติดตามสถานะการขอต่าแหน่งทางวิชาการได้สะดวกยิ่งขึ้น 
 2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ข้อมูลว่ามีปัญหาในการ
บริหารจัดการเรื่องการส่งเอกสารพิจารณาต่าแหน่งวิชาการกับมหาวิทยาลัยไม่ครบถ้วนและมีความล่าช้า และอาจารย์  
แต่ละส่วนงานก็แจ้งปัญหาเรื่องความล่าช้าเช่นเดียวกัน จึงเสนอให้อาจารย์แจ้งสภาคณาจารย์และมหาวิทยาลัยทราบ
ข้อมูลเพื่อขอนโยบายในการพัฒนาระบบการขอต่าแหน่งวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3. สรุปผลงานของฝ่ายวิชาการและวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา รายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ  
ธรรมาภิบาล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม โดยจะสรุปการด่าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารฯ และน่าเสนอในการ
ประชุมคร้ังต่อไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทน
สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 สรุปสาระส่าคัญ คือ 
   1. มหาวิทยาลัยจะไม่จัดท่าประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาให้แก่นักศึกษาปี 1 ในปี
ถัดไป โดยขอให้นักศึกษาใช้สวัสดิการเก่ียวกับโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ผ่านกองทุนสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลแทน 
   2. มหาวิทยาลัยรับนักจิตวิทยา เพิ่ม 1 ต่าแหน่ง เพื่อดูแลสุขภาพใจของนักศึกษาในวิทยาเขต
พญาไท ขณะนี้อยู่ระหว่างการด่าเนินการรับสมัคร 
   ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
  รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และ
ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 สรุปสาระส่าคัญ ดังนี้ 
  1. รายงานฐานะกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
  2. รายงานสรุปการเบิกจาย Flexible Benefit 
  3. น่าเสนอตัวอย่างแผนการจัดท่าประกันสุขภาพกลุ่ม 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
  โดยจะสรุปการด่าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการฯ และน่าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้า
อาจารย์และบุคลากร แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ่าปี 2564 สรุปผลการคัดเลือกฯ ดังนี้ 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
สาขามนุษยศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภลิักษณ์ เกษมผลกูล คณะศิลปศาสตร์ 

 โดยขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทั้ง 6 ท่าน 
 มติที่ประชุม รับรองรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ่าปี 

2564 ทั้ง 6 ท่าน 
 

 4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
แจ้งว่า ข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับเดือนกันยายนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย 
ที่ท่าหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ส่าหรับบรรณาธิการข่าวสภาคณาจารย์ฉบับต่อไป คือ อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีผู้ยื่นเร่ืองร้องเรียน จ่านวน 2 เร่ือง  
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ่ามหาวิทยาลัยมหิดล ลาประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.9 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
 รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุด

และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.10 คณะกรรมการอ านวยการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
    รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอ่านวยการ
ส่านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการอ่านวยการส่านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2564 โดยส่านักพิมพ์ฯ เปิดให้มีการขอรับอภินันทนาการหนังสือและต่าราคงค้าง และขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ร่วมสรุปสาระส่าคัญจากการประชุมฯ เนื่องจาก Link เข้าประชุมระบบ WebEx ขัดข้อง 
ท่าให้ไม่สามารถเข้าประชุมในช่วงแรกได้  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช แจ้งสรุปสาระส่าคัญดังนี้ 
    1. มีการปรับแบบฟอร์ม และให้ข้อมูลเรื่อง e-Books  
    2. มีการปรับระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เกี่ยวข้องกับส่านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล  
    ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ลาประชุม 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.12 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ของนักศึกษา แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.13 คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์วินัย
นักศึกษา แจ้งว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษาในสัปดาห์ถัดไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.14 คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 สรุปสาระส่าคัญ คือ มหาวิทยาลัยขอให้นักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ภายใน 
1 วัน หลังได้รับผลคะแนน TCAS หากนักศึกษาไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน มหาวิทยาลัยจะด่าเนินการเรียกตัวส่ารองต่อไป โดยมี
การตั้งข้อสังเกตว่าระยะเวลาในการให้ยืนยันสิทธิ์มีเพียง 1 วัน จะต้องจัดเตรียมระบบรองรับ กรณีนักศึกษาไม่สามารถ
ด่าเนินการตามเวลาที่ก่าหนดได้ 
 ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.15 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี  
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.16 คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ไม่มีการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.17 คณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแลด้านทรัพยากรบุคคล 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.18 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็น
ทางกฎหมาย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เพื่อพิจารณาเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... 
  ที่ประชุม รับทราบ 

 
4.19 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ไม่มีการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.20 คณะกรรมการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการก่าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตาม

กฎกระทรวงการจัดกลุ่ม ในวันนี้ สรุปสาระส่าคัญคือ มหาวิทยาลัยจะจัดท่า Flagship Project กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับ
แนวหน้าของโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อรองรับศาสตร์ในอนาคต รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบในกลุ่มไลน์สภาคณาจารย์ 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 



 10 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ   
 5.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
  ที่ประชุมก่าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 11/2564 วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส่านักงานอธิการบดี ศาลายา 
และผ่านระบบ WebEx Meeting ซึ่งเป็นการประชุมคร้ังสุดท้ายของสภาคณาจารย์ชุดนี้ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี                      นางสาวดาริน พรหมศิลป์ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 


